



กำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ฉบับที่ ๒  
มติคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วัน-เดือน-ปี	การดำเนินงาน
วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณากำหนดการดำเนินการคัดเลือก รูปแบบการนำเสนอวิสัยทัศน์ และกำหนดวิธีการลงคะแนนเลือก และการประมวลผลตรวจนับคะแนน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการ ๑) จัดทำหนังสือเชิญผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ มานำเสนอวิสัยทัศน์ และแนะนำตัวต่อผู้มีสิทธิเลือก ๒) ออกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดการและวิธีการนำเสนอวิสัยทัศน์ และวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓) ออกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดวิธีการลงคะแนนและการประมวลผลตรวจนับคะแนนเลือก
วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓	ออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตรวจสอบรายชื่อ และยื่นคำร้องภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี	ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อผู้มีสิทธิเลือก ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนด โดยผู้มีสิทธิเลือกสามารถรับฟังการถ่ายทอดผ่านระบบ Nontri Live และ Video Conference ของแต่ละวิทยาเขตได้
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยจัดให้มีการลงคะแนน ในแต่ละวิทยาเขต ได้แก่ บางเขน ประกอบด้วย ๑) หน่วยเลือกตั้งอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ๒) หน่วยเลือกตั้งอาคารระพี สาคริก ๓) หน่วยเลือกตั้งอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และ ๔) หน่วยเลือกตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา ณ ชั้น ๑ อาคาร ๑ บริการวิทยาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ ชั้น ๑ อาคารบริหาร และดำเนินการตรวจนับคะแนน โดยคณะอนุกรรมการฯ ส่งผลอย่างไม่เป็นทางการมายังคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ส่วนกลางบางเขน ทาง e-mail และมีการถ่ายทอด teleconference หลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน

วัน-เดือน-ปี	การดำเนินงาน
วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	<ul style="list-style-type: none"><li>- คณะอนุกรรมการฯ จะต้องดำเนินการส่งเอกสารผลการนับคะแนนมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</li><li>- ประธานกรรมการคัดเลือกฯ ทำหนังสือรายงานผลการเลือกต่ออธิการบดีเพื่อดำเนินการออกประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนต่อไป</li></ul>
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	อธิการบดีดำเนินการออกประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน